

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

### GULF – เอาจริงแล้ว ใช้ใหม่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิ้งค์หัว...** หมายถึง จะขึ้นจริง ๆ จัง ๆ กันแล้วใช้ใหม่ แล้วที่จริงเนี่ย ราคาหุ้น

GULF นั้น ก็เชื่อว่าจะเป็นราคาต่ำๆ เมื่อเทียบกับหุ้นใหญ่หุ้นหลักตัวอื่นๆ อย่างเช่น ADVANC ที่เหนือเมฆกว่า ราคาดีแล้ว อยู่ในโซนต่ำๆ อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะ... แต่ก็อย่างที่เรารู้ๆ กันดี ถ้าจะคิดว่า ตลาด หรือ SET Index จะเอาจริง ขึ้นจริงนั้น หุ้นใหญ่หุ้นหลัก ก็จะต้องสลับหน้า พาเหรดกันขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ แต่คำถาม ก็จะมีอยู่ที่ว่า “แล้วจะขึ้นจริงไหม” ... หลายๆ ท่านก็มองว่า น่าจะขึ้นจริง ดูจากแนวโน้มเงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่า เหมือนว่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเริ่มเข้ามาหรือเปล่า ตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาและยุโรป ก็มีแนวโน้มฟื้นคืนชีพ ราคาทองคำ ก็เริ่มจะผันผวน อาจจะใช้เพื่อขายทิ้งแล้วเอาเงินมาเข้าสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ก็เริ่มจะเต็งๆ กลับ เหมือนจะมีการตอบรับว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริง... มีอะไรอีกล่ะ ที่ต้องดู หลายๆ ท่านที่มองดี ก็พยายามที่จะหาเหตุ เพื่อที่จะได้ผลในทางที่ดีให้ได้... ซึ่งถ้าจะมองไปที่รูปแบบในการแกว่งตัวของกราฟ SET Index นั้น ก่อนหน้านี้ยังคงแกว่งๆ เหมือนจะรอลงรอขึ้น โดยมีกรอบ 1515-1550 แต่สุดท้าย ก็ผ่าน 1550 ขึ้นมาได้ แล้วยิ่งขึ้นเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวเอาเสียด้วยนี่สิ ...แล้วสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิค ก็เริ่มจะดูแล้วสวย ดูแล้วดี แต่จะเสียจังหวะหรือเข้าไปหนอยไหม จริงๆ แล้ว ที่แกว่งในระดบ 1515-1550 นั้น มีอะไรบอก ก่อนได้ไหมว่า จะขึ้นมากกว่า อันนี้ จริงๆ ก็มีนะ เอาไว้ไปว่ากันใน LIVE นะครับ... เอาแบบง่ายๆ เข้าใจได้เลย

**ดูตามเกม...** คงต้องว่ากันในเกมหุ้นใหญ่ ที่ต้องจับตาดูกันแบบพิเศษหน่อย ซึ่งถ้ารอบนี้ ตลาด หรือ SET Index จะมีการอ่อนตัวลง หรือแกว่งๆ ก็ลองๆ ดูหุ้นใหญ่ ว่าจะออกอาการยังไง ถ้าไม่ลงก็ดูดี

**แนวรับ : ... 38.0-37.5 หรือ ไม่หลุด 37.0 เสียก่อน ก็ดูดี**

**เป้าหมาย : ... 50.0-55.0 เป็นพื้นที่ จากรูปแบบของ Pattern**

Price Chart...(GULF)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น GULF...** มองจากภาพของ MA. ใหญ่ๆ ซึ่งก็คือ สามเดือน และ MA200dys แล้วนั้น ก็ถือว่า อยู่ในภาวะที่มีแนวโน้มจะเป็นกระทิงรอบใหญ่ๆ ก็ได้นะ อีกทั้งภาพการแกว่งตัว จะเห็นว่ามีการผ่านแนวต้านของกรอบการแกว่งตัว ที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆ ขึ้นมาได้ อย่างแข็งแรง... ซึ่งถ้าเราจะเอาระยะทางการขึ้นตามรูปแบบของสามเหลี่ยมนั้น ก็จะสามารถจะคาดหวังเป้าที่ระดับพื้นที่ 50-55 ได้... ส่วนจะเอากการขึ้นแบบรอบใหญ่ๆ ก่อนหน้านั้น ได้หรือไม่ั้น เราจะตามกันที่เส้นสามเดือน กันอีกที... แต่ตอนนี้ หากไม่ต่ำกว่า 37.0 ลงมาเสียก่อน ก็ยังเรียกว่า น่าสนใจซื้อ แบบเน้นถือหุ้นยาวกว่าจะเน้นเก็งกำไรระยะสั้น ไว้ก่อนนะ